

ถก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ฉบับใหม่

● นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย. 2561

กอปศ.ถก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ชุด คณะกรรมการนโยบายการศึกษาชาติ มีนายรัฐมนตรี เป็นประธาน มั่นใจ ปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ตอบโจทย์เด็กทุกคนต้องมีงานทำ

วันนี้ (12 มิ.ย.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งจะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา โดยการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอ้างอิง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิมในบางส่วน และมีการแปรหมวดหมู่การจัดการศึกษาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ คือ จะมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ องค์ประกอบของกรรมการมี 19 คน มีนายรัฐมนตรีเป็นประธาน และสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯชุดนี้จะเป็นฐานข้อมูลบิดาตาด้านการศึกษา และทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้านการศึกษา เพื่อนำไปสู่นโยบายและการปฏิบัติ ขณะเดียวกันในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะปรับบทบาทภาคเอกชนใหม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยที่ยังมีช่องโหว่อยู่ นอกจากนี้ยังต้องมีการประหลักร้อยกรองแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะหลักสูตรดังกล่าวทุกวันนี้ไม่มีความยืดหยุ่นเนื้อหาสาระอัดแน่นมากเกินไป โดยอนาคตหลักสูตรแกนกลางจะต้องถูกปรับให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ประธาน กอปศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. จะให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงาน กศน. แต่การดำเนินการในขั้นต่อไปอาจจะกำหนดไว้ในกฎหมายลูก โดยการปฏิรูปการศึกษาจะต้องตอบโจทย์ระดับคุณภาพการศึกษา ต้องแก้ปัญหาบัณฑิตว่างงาน และคนจบการศึกษาภาคบังคับที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะหากทำไม่ได้ก็เท่ากับว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีการรับฟังความคิดเห็น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2561 ที่ สกศ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.จากเด็กและเยาวชน วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ที่ สกศ.การประชุมหารือสมัชชาการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการความคาดหวังของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ สกศ.กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. จะมีอยู่ 7 หมวด 83 มาตรา ซึ่งต่างจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิม ดังนี้ หมวด1.หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการศึกษา หมวดที่ 2.สิทธิและหน้าที่ หมวดที่ 3การจัดการศึกษา หมวดที่4ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมวดที่ 5 การพัฒนาและกำกับดูแลระบบการศึกษา หมวดที่ 6 แผนการศึกษาแห่งชาติและทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ และหมวดที่ 7 คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหมวดใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกลไกในการดูแลเรื่องระบบการจัดการศึกษา

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561](#)